



## สรุปแนวโน้มธุรกิจ

“โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจ/ธุรกิจ  
ระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ และนักธุรกิจในภาคใต้”  
ไตรมาส 1 ปี 2552

การสำรวจข้อมูลจากผู้ประกอบการในภาคใต้ในไตรมาส 1/2552 จำนวน 17 ราย ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ชุมพร (ปาล์มน้ำมัน) และสุราษฎร์ธานี (ประมง) ประกอบด้วยผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยาง 3 ราย ปาล์มน้ำมัน 2 ราย ประมง 3 ราย การท่องเที่ยว 2 ราย การค้า 3 ราย อสังหาริมทรัพย์ 3 ราย และสถาบันการเงิน 1 ราย สรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

### ภาพรวม

ในไตรมาส 1 ปี 2552 เศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลา ชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในภาวะหดตัว เนื่องจากราคายางพาราและปาล์มน้ำมันตกต่ำทั้งนี้ เป็นผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่อยู่ในภาวะถดถอย ทำให้ความต้องการสินค้าจากต่างประเทศลดลง ประกอบกับธนาคารพาณิชย์ระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น ส่งผลให้ประชาชนระมัดระวังในการบริโภค และผู้ประกอบการชะลอการลงทุน อย่างไรก็ตามราคาน้ำมันและอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง รวมทั้งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่าง ๆ ของภาครัฐที่ออกมาอย่างต่อเนื่อง เป็นปัจจัยบวกที่ช่วยประคองให้เศรษฐกิจไม่หดตัวมากนัก

สำหรับในไตรมาส 2 เศรษฐกิจมีแนวโน้มหดตัวลงต่อเนื่อง ทั้งด้านการบริโภคและการลงทุน เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจโลกที่ถดถอยยังไม่คลี่คลาย ส่งผลให้การส่งออกสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศและนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศลดลง รวมทั้งราคาพืชผลทางการเกษตรที่สำคัญยังคงอยู่ในระดับต่ำ อย่างไรก็ตามภาครัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศ และมองหาตลาดส่งออกใหม่ ๆ เพื่อรองรับสินค้าของไทย

## ยางพารา

ราคายางพาราลดลงจากปีก่อนมาก เนื่องจากความต้องการใช้ยางในอุตสาหกรรมยานยนต์ลดลง จากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินที่เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาและลุกลามไปทั่วโลก ทำให้ยอดขายรถยนต์ของทั่วโลกหดตัว ในปีนี้ความต้องการใช้ยางของโลกจะลดลงมากตามยอดขายรถยนต์ของโลก โดยในไตรมาสนี้ราคายางเฉลี่ยประมาณกิโลกรัมละ 40 บาท อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายไตรมาส ราคาได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นบ้างเนื่องจากจีนและเกาหลีที่เคยคิดสัญญารับมือบอบสินค้าในช่วงปลายปี 2551 และมกราคม 2552 เริ่มรับมือบอบสินค้า ประกอบกับเริ่มเข้าสู่ช่วงยางผลัดใบและมาตรการพยุงราคาของ 3 ประเทศผู้ผลิตยางรายใหญ่<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> สภาความร่วมมือด้านยางระหว่างประเทศ (ITRC) และบริษัทร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ (IRCo) ประชุมทำความตกลงกันในเดือนตุลาคมและเดือนธันวาคม เพื่อจำกัดปริมาณผลผลิต ณ ปัจจุบัน โดยมีมาตรการให้เร่งรัดการปลูกยางทดแทนต้นยางเดิมที่มีอายุมากแล้วในพื้นที่ 1.06 ล้านไร่ ซึ่งจะทำให้ผลผลิตลดลงทันที 2.15 แสนเมตริกตัน และกำหนดให้ร่วมกันลดปริมาณการส่งออกของแต่ละประเทศลงร้อยละ 10 จากปีก่อน หรือประมาณ 7.0 แสนเมตริกตัน ซึ่งจะทำให้ผลผลิตยางพาราหายไปจากตลาดรวม 9.15 แสนเมตริกตัน (ประมาณร้อยละ 9 ของผลผลิตโลก) รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ส่งออกขายสินค้าในราคาไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 1.35 ดอลลาร์ สรอ.

## อุตสาหกรรมถุ้งมือยาง

ไตรมาสนี้การส่งออกถุ้งมือยางไปยังยุโรปยังอยู่ในเกณฑ์ดี แต่เป็นการส่งออกตามคำสั่งซื้อล่วงหน้าเป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่คำสั่งซื้อที่เข้ามาใหม่เริ่มลดลงและลูกค้าต่อรองราคามากขึ้น เนื่องจากคู่แข่งที่สำคัญคือ มาเลเซียที่เสนอขายในราคาต่ำกว่า ส่วนหนึ่งเพราะบริษัทถุ้งมือยางใน มาเลเซียได้รับการสนับสนุนด้านพลังงานจากรัฐบาล ทำให้ต้นทุนการผลิต ถุ้งมือยางของไทยสูงกว่าประเทศคู่แข่ง ในปีนี้จึงอาจจะมีโรงงานถุ้งมือยาง ขนาดเล็กที่การตลาดไม่เข้มแข็งปิดตัวอีก รวมทั้งมีโรงงานบางแห่งต้องการ ย้ายฐานการผลิตไปประเทศเวียดนาม

## อุตสาหกรรมไม้ยางพารา

การส่งออกไม้ยางพาราที่มีคุณภาพดี ไปยังประเทศจีนยังอยู่ใน เกณฑ์ดี ส่วนไม้ยางพาราแปรรูปทั่ว ๆ ไป มีปัญหาการตลาดค่อนข้างมาก เนื่องจากความต้องการจากจีนลดลง ทำให้โรงงานไม้ยางพาราที่ผลิตไม้ยาง แปรรูปทั่วไปต้องปรับตัวมาทำไม้ยางที่มีคุณภาพมากขึ้นและหลายแห่งอาจ ต้องปิดกิจการ

## ปาล์มน้ำมัน

ผลผลิตปาล์มน้ำมันลดลงจากไตรมาสเดียวกันปีก่อน แม้ว่า ในช่วงปลายไตรมาสที่ 1/2552 ผลผลิตจะออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น เนื่องจาก สภาพภูมิอากาศเอื้ออำนวย ขณะเดียวกันราคาปาล์มยังคงอยู่ในระดับต่ำ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ตามราคาตลาดโลก อย่างไรก็ตาม ผลจากมาตรการ

แทรกแซงของรัฐบาล ทำให้ราคาปาล์มของไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นและสูงกว่าราคาของประเทศมาเลเซียอย่างเห็นได้ชัด

ทางด้านอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ถดถอยไม่มากนัก เนื่องจาก คำสั่งซื้อในประเทศยังดี ส่วนเมล็ดในที่เคยส่งไปจำหน่ายต่างประเทศ ได้หันมาจำหน่ายในประเทศแทน เนื่องจากราคาสูงกว่าตลาดโลก

## ประมง

ภาวะการส่งออกกุ้งแช่แข็งและแปรรูปในไตรมาสที่ 1 ปี 2552 โดยรวมดี เนื่องจาก ประเทศคู่แข่งประสบปัญหาสินค้าไม่มีคุณภาพ ทำให้ตลาดหันมานำเข้าสินค้าจากประเทศไทยมากขึ้น ส่วนต้นทุนวัตถุดิบค่อนข้างสูง เนื่องจากวัตถุดิบมีน้อย ผลกระทบจากฤดูฝนมีช่วงระยะเวลาสั้น สภาพอากาศที่เย็น และน้ำท่วมหลายพื้นที่ ส่งผลให้อัตราการรอดของกุ้งมีน้อย ทำให้ราคาสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังมีปริมาณวัตถุดิบเพียงพอในการผลิต เนื่องจากผู้ประกอบการได้ทำ Contract Farming กับฟาร์มกุ้งในพื้นที่ เพื่อลดความเสี่ยงในด้านปริมาณวัตถุดิบ และสามารถควบคุมมาตรฐานของกุ้งได้

แนวโน้ม ปี 2552 สินค้าประเภทอาหารคาดว่าปริมาณการส่งออกทรงตัว เนื่องจากตลาดหลักมีความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าไทย แต่ลูกค้าอาจมีการต่อรองราคามากขึ้น และหันมาซื้อกุ้งขนาดเล็กลง เนื่องจากกำลังซื้อลดลงอันเป็นผลมาจากวิกฤติเศรษฐกิจ

ทางด้านหมักแช่แข็ง ปริมาณการส่งออก ลดลงจาก ปี 2551 เนื่องจากประเทศคู่ค้าประสบปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ ผู้ประกอบการจึงใช้กลยุทธ์เน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและราคาสูงขึ้น เพื่อชดเชยปริมาณที่ลดลง แนวโน้มปี 2552 คาดว่าคำสั่งซื้อจากลูกค้าจะลดลงเนื่องจากผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจทำให้ลูกค้าใช้จ่ายประหยัดขึ้น

## การท่องเที่ยว

ไตรมาส 1/2552 การท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลาขยายตัว อัตราการเข้าพักเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 15-20 เนื่องจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวมาเลเซีย เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับเหตุการณ์ความไม่สงบเริ่มคลี่คลาย ประกอบกับเป็นช่วงที่มีเทศกาลสำคัญ ได้แก่ เทศกาลตรุษจีนและวันปิดภาคเรียนของมาเลเซีย สำหรับต้นทุนการประกอบการเพิ่มขึ้นแต่ราคาห้องพักไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้น โรงแรมขนาดใหญ่ยังมีความต้องการแรงงานเพิ่มร้อยละ 10-15 สำหรับโรงแรมขนาดกลางเมื่อลาออกจะไม่รับพนักงานเพิ่ม แต่จะให้พนักงานทำงานทดแทนกันมากขึ้น

## การค้า

การค้าไตรมาส 1/2552 ลดลง ยอดการจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ ลดลง ร้อยละ 15-20 ต่อเนื่องจากไตรมาส 4/2551 จำนวนลูกค้าที่เข้าร้านลดลงไม่มากนัก แต่ส่วนใหญ่ยังไม่ตัดสินใจซื้อ โดยลูกค้าที่ลดลงมากได้แก่ลูกค้าระดับล่าง ด้านราคาสินค้าไม่มีการปรับเพิ่ม และมีแนวโน้มลดลง นอกจากนี้ผู้ประกอบการสต็อกสินค้าลดลงจากปกติ ส่วน

การค้าวัสดุก่อสร้าง ผู้ประกอบการที่มีลูกค้าเป็นส่วนราชการและมีลูกค้าประจำได้รับผลกระทบไม่มากนัก ลูกค้าเก่ายังไม่ผิคนัดชำระค่าสินค้า ส่วนลูกค้าใหม่ ๆ ต้องระมัดระวังการให้เครดิต สำหรับการจำหน่ายเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงานชะลอตัวลงบ้างแต่ไม่มากนัก

แนวโน้มไตรมาส 2/2552 คาดว่าการค้าจะยังคงหดตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ ส่วนเครื่องเขียนแบบเรียนชะลอตัวเนื่องจากเป็นช่วงปิดภาคเรียน

### **การก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์**

ไตรมาสที่ 1/2552 ความต้องการที่อยู่อาศัยลดลง เนื่องจากอำนาจซื้อของประชาชนลดลงจากปัญหาเศรษฐกิจที่ถดถอย และความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ เนื่องจากไม่มั่นใจในความสามารถในการผ่อนชำระของลูกค้า

ภาวะการก่อสร้างในจังหวัดสงขลาชะลอตัวลงไม่มากนัก เนื่องจากยังมีการก่อสร้างของภาครัฐและที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเมนต์ เพื่อรองรับนักเรียนและนักศึกษาจากต่างจังหวัดที่มาศึกษาต่อ ผู้ประกอบการก่อสร้างที่เคยรับงานภาคเอกชนต้องปรับตัวและหันมาประมูลงานก่อสร้างของภาครัฐมากขึ้น

แนวโน้มไตรมาส 2/2552 คาดว่าการก่อสร้างและ  
อสังหาริมทรัพย์โดยรวมยังคงชะลอตัวต่อเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจที่ตกต่ำ  
ทำให้อำนาจซื้อของประชาชนน้อยลง ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของ  
ผู้ประกอบการให้ชะลอการลงทุน

## สถาบันการเงิน

เงินฝากยังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจะมี  
แนวโน้มลดลง ขณะเดียวกันอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อมีแนวโน้มลดลงบ้าง  
ในการให้สินเชื่อธนาคารมีนโยบายขยายสินเชื่อทุกประเภท แต่เพิ่มความ  
เข้มงวดในการพิจารณาลูกค้าและธุรกิจที่ขอกู้มากกว่าที่ผ่านมา ขณะที่  
ความต้องการสินเชื่อของลูกค้ารายใหม่ลดลง และ ลูกค้ารายเก่าหลายราย  
ชำระหนี้คืนหรือผ่อนชำระมากกว่าปกติ เพื่อลดภาระหนี้ เนื่องจากเรียนรู้  
จากภาวะวิกฤติปี 2540 จึงได้พยายามปรับตัวเอง นอกจากนี้ธนาคารมี  
เป้าหมายขยายสินเชื่อ SMEs แต่มีลูกค้าใช้บริการน้อย

ยอดหนี้ที่ผิดนัดชำระ (NPL) ยังเพิ่มน้อย เพราะมีระบบ Early  
Warning ที่กำหนดให้ติดตามหนี้ ตั้งแต่เริ่มผิดนัด 1 เดือน อย่างไรก็ตาม  
เริ่มมีลูกหนี้ รายย่อย ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจขอต่อรอง /ขอ  
ผ่อนผัน ลดจำนวนเงินที่ชำระลง โดยธนาคารจะพิจารณาดูกระแสเงินสด  
ของลูกค้าประกอบการพิจารณา

## การจ้างงาน

ผู้ประกอบการยังไม่มีนโยบายลดจำนวนพนักงานที่ทำงานในสำนักงาน เนื่องจากเมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวจะสามารถขยายธุรกิจได้ทันที ไม่ต้องรอรับพนักงานและฝึกอบรมใหม่ ประกอบกับพนักงานที่ทำงานด้วยส่วนใหญ่อยู่กันมานานและมีความผูกพัน การให้พนักงานออกเพื่อลดค่าใช้จ่ายจึงเป็นมาตรการสุดท้ายที่ผู้ประกอบการจะทำ

ส่วนวิชาการ สำนักงานภาคใต้

มีนาคม 2552